

Đời Sống Đấng Christ

Phi-e-rơ Chối Chúa Giê-xu

Giăng 13:36-38

**Câu Gốc
Thiếu Nhi**

“Song ta đã cầu nguyện cho ngươi, hầu cho đức tin ngươi không thiếu thốn.”
Luca 22:32

**Câu Gốc
Nhi Đồng**

“Song ta đã cầu nguyện cho ngươi, hầu cho đức tin ngươi không thiếu thốn.
Vậy, đến khi ngươi đã hối cải, hãy làm cho vững chí anh em mình.” Luca
22:32

**Câu Chuyện
Kinh Thánh**

Đây là phần tóm lược câu chuyện Kinh Thánh để giúp thêm cho bạn khi chuẩn bị. Trong thời gian nghiên cứu cá nhân, dùng phần tóm lược như là sự hướng dẫn, và ghi chú để giúp cho bạn chuẩn bị cho bài học. Xin đừng đọc phần này cho các em.

Có bao giờ em nói rằng em sẽ làm điều gì đó, và thật sự có ý như vậy, nhưng sau đó, em không thực hiện điều em đã nói hay không? Điều này cũng xảy ra trong Kinh Thánh nữa. Nó không bao giờ xảy ra với Chúa Giê-xu, bởi vì Chúa Giê-xu luôn luôn làm việc Ngài nói là Ngài sẽ làm. Nhưng khi chúng ta tiếp tục học về những giờ phút cuối cùng của Chúa Giê-xu, vào tối Thứ Năm ấy, cách đây rất lâu rồi, chúng ta đọc biết về một người nghĩ rằng ông ta mạnh mẽ hơn sức lực ông có.

Khi chúng ta tiếp tục học về sách Giăng, chúng ta vẫn đang học trong chương mười ba. Chúng ta đã thấy được gì rồi nào? Chúng ta đã thấy Chúa Giê-xu dùng bữa với các môn đồ Ngài, Chúa Giê-xu rửa chân cho môn đồ Ngài, Chúa Giê-xu nói về sự chết của Ngài và Ngài cố gắng chuẩn bị các môn đồ Ngài cho điều đó và Chúa Giê-xu cho chúng ta một "điều răn mới" đó là yêu thương lẫn nhau. Bao nhiêu đó là nhiều so với một chương rồi, nhưng đó chưa phải là tất cả đâu! Giăng chia sẻ với chúng ta thêm một điều nữa.

Chúa Giê-xu đang nói về sự chết của Ngài, và Ngài đã nói với các môn đồ rằng Ngài đang đi đến một chỗ mà tạm thời bây giờ họ không thể theo Ngài được nữa. Ngài sắp sửa về thiên đàng rồi! Các môn đồ Ngài vẫn còn công tác để làm, nhưng một ngày kia họ sẽ ở với Chúa Giê-xu trên đó. Si-môn Phi-e-rơ, một trong các môn đồ của Chúa Giê-xu, hỏi Ngài rằng: "Lạy Chúa, tại sao con không thể đi với Ngài? Con sẵn sàng chết cho Ngài!" Có phải nghe có vẻ dư thừa không khi mà Phi-e-rơ sẵn sàng chết cho Chúa Giê-xu? Nhưng em có nhớ rằng khi Chúa Giê-xu và các môn đồ Ngài rời khỏi làng Bê-tha-ny vào Chúa Nhật trước đó, họ biết rằng những người lãnh đạo trong thành Giê-ru-sa-lem đã chuẩn bị sẵn sàng để bắt Chúa Giê-xu và giết Ngài. Phi-e-rơ vừa nói rằng ông sẵn sàng để chết vì Chúa Giê-xu. Nhưng Chúa Giê-xu hiểu Phi-e-rơ rất rõ và Chúa Giê-xu bảo Phi-e-rơ một điều rất buồn. Chúa Giê-xu nói: "Phi-e-rơ, con có thật sự sẵn sàng chết vì Ta chưa?"

**Mục Đích
Bài Học**

Hiểu được Đức Chúa Trời bảo vệ chúng ta.
Hiểu được Đức Chúa Trời biết rõ chúng ta.

Trước khi trời sáng, ngay trước khi gà gáy, con sẽ chối ta ba lần." Phi-e-rơ sẽ chối Chúa Giê-xu nghĩa là sao? Phi-e-rơ sẽ nói rằng ông không biết Chúa Giê-xu và ông không phải là một người trong số các môn đồ của Chúa Giê-xu!

Dù chúng ta không có thêm chi tiết gì nữa trong sách Giảng, Bác sĩ Lu-ca thì viết nhiều hơn về điều Chúa Giê-xu phán với Phi-e-rơ trong đêm đó. Chúa Giê-xu biết Si-môn Phi-e-rơ sắp sửa làm điều gì, ngay cả Phi-e-rơ còn chưa biết. Chúa Giê-xu chia sẻ với ông rằng ma quỷ đã đến với Đức Chúa Trời và xin phép để thử thách các môn đồ và để xem liệu họ có thực sự tận hiến như họ nói hay không. Nhưng Chúa Giê-xu cũng chia sẻ với Phi-e-rơ rằng Ngài đang cầu thay cho ông để cho đức tin và sự trông cậy của ông nơi Đức Chúa Trời đủ mạnh mẽ. Chúa Giê-xu phán điều khác nữa với Phi-e-rơ. Biết rằng điều gì sắp xảy đến, Chúa Giê-xu khích lệ Phi-e-rơ rằng khi ấy, khi mà ông quay trở lại với Chúa Giê-xu, ông hãy giúp đỡ những người khác để họ cũng trở nên mạnh mẽ.

Tôi chắc là em cũng có những câu hỏi xung quanh sự đối thoại giữa Chúa Giê-xu với Si-môn Phi-e-rơ, nhưng đặc biệt là xung quanh sự đối thoại giữa Ngài với ma quỷ! Hãy xem tôi có thể trả lời vài phần cho những câu hỏi ấy. Em có chú ý thấy rằng Chúa Giê-xu nói rằng ma quỷ đã "xin phép" để thử thách các môn đồ không? Đây không phải là lần đầu tiên trong Kinh Thánh ghi lại rằng ma quỷ cần được sự cho phép của Đức Chúa Trời trước khi cố gắng cám dỗ một người.* Nhưng lần nào ma quỷ cũng cần sự cho phép của Đức Chúa Trời trước khi nó có thể làm bất cứ điều gì đối với con dân Chúa, là những người yêu mến và theo Ngài và tin cậy nơi Ngài. Em biết không, đôi khi mọi chuyện xảy ra khiến chúng ta tự thắc mắc về điều chúng ta tin và thắc mắc liệu Đức Chúa Trời có thực hữu không. Nhưng chúng ta có thể trông cậy nơi Ngài và cảm nhận được sự bình an bởi vì Ngài cho chúng ta biết rằng Ngài ôm chúng ta bình an tuyệt đối trong bàn tay Ngài. Không có gì, tuyệt đối không cứ điều gì, ngay cả ma quỷ, có thể chạm đến chúng ta mà không được sự cho phép của Đức Chúa Trời!**

Tôi dám chắc là các em vẫn còn những câu hỏi làm thế nào mà Chúa Giê-xu biết điều Phi-e-rơ sẽ làm. Nếu các em nhớ bài học từ trước, trong Giảng 1:1 chép rằng Chúa Giê-xu là Đức Chúa Trời. Và chúng ta cũng đọc một trong những thi thiên của Vua Đa-vít*** rằng Đức Chúa Trời tạo dựng chúng ta từ trong lòng mẹ và rằng Ngài biết hết tất cả những ngày của cuộc đời chúng ta ngay cả trước khi chúng ta sống một ngày trong số ấy trên đất! Đức Chúa Trời biết chúng ta rất rõ! Ngài biết điều chúng ta suy nghĩ trước khi chúng ta kịp nói ra và Ngài biết điều gì làm chúng ta lo lắng và chúng ta đang gặp nan đề nào. Và vì hiểu chúng ta rất rõ, Chúa Giê-xu làm điều tốt khác nữa – Ngài cầu nguyện cho chúng ta! Cũng như Chúa Giê-xu đã cầu nguyện cho Phi-e-rơ, Ngài cầu nguyện cho các em và tôi! Vậy thì còn gì để chúng ta e ngại nữa? Đức Chúa Trời điều khiển tất cả!

Các em có để ý không khi tôi nói về Đức Chúa Trời giữ chúng ta trong tay Ngài, tôi nói là Chúa gìn giữ những người tin cậy Ngài. Chúa giữ những ai bằng lòng để Ngài gìn giữ. Em có tin cậy Chúa Giê-xu và quyết định theo Ngài không? Em có ở trong tay Chúa không? Nếu chưa, hãy nói chuyện với tôi.

Trên những mẫu "bàn tay cầu nguyện," Hãy in câu gốc, mỗi lần một từ. Trộn các từ lên và bảo các học viên sắp xếp lại, thực hành câu gốc khi các học viên sắp xếp.

* Gióp 1:6-12, 2:1-6

** Giảng 10:27-30

Thi Thiên 139:16

**Trò Chơi
Câu Gốc**

Chuẩn Bị Cho Tuần Tới

Bài 33
Chúa Giê-xu Sắm Sẵn Một Chỗ
Giăng 14:1-11

Bài Học Cho Thiếu Nhi

Chúa Giê-xu Biết Rõ Em

Hát: “Chúa Yêu Em”

Chúa yêu em lòng em vui thay
Kia Kinh Thánh đã tỏ cho hay;
Các con thơ thuộc Giê-xu nay,
Chúng yếu nhưng Ngài khỏe mạnh rày.

Giê-xu yêu em lắm, phải, em được Chúa yêu.
Giê-xu yêu em lắm, chính trong Lời Chúa dạy nhiều.

Dạy: Bài hát "Chúa Yêu Em" nói rằng chúng ta tuy yếu đuối nhưng Chúa Giê-xu thì mạnh mẽ. Có khi nào em cảm thấy yếu đuối không? Tôi không có ý yếu đuối có nghĩa là lúc em không thể nhấc vật nặng. Em có bao giờ cảm thấy yếu đuối khi em muốn làm điều phải nhưng sau đó em lại chỉ làm điều em thích làm mà thôi hay không? Em có biết không? Chúa Giê-xu biết rõ em. Ngài biết rõ khi em đang phải phấn đấu để làm điều đúng. Chúa Giê-xu cũng biết điều này ở tôi và Ngài biết điều đó trong các môn đồ Ngài từ rất nhiều năm trước kia!

Trong bài học Kinh Thánh của chúng ta, Chúa Giê-xu và các môn đệ Ngài vừa ăn với nhau, và Chúa Giê-xu rửa đôi bàn chân dơ bẩn, đầy bụi của họ. Chúa Giê-xu nói với Si-môn Phi-e-rơ và cho ông biết chuyện gì sắp xảy đến. Chúa Giê-xu biết Phi-e-rơ, và những môn đồ khác, sắp phải trải qua thời khắc khó khăn. Chúa Giê-xu không giận họ. Chúa Giê-xu không xua họ đi. Thay vào đó, Chúa Giê-xu cầu nguyện cho Phi-e-rơ. Chúa Giê-xu cầu nguyện để Phi-e-rơ sẽ cứ vững tin rằng Đức Chúa Trời có thể làm bất cứ điều gì và rằng Chúa Giê-xu là con Đức Chúa Trời.

Chúa Giê-xu cũng sẽ làm như thế vì các em nữa. Chúa Giê-xu đang ở trên thiên đàng. Chúa Giê-xu biết rõ khi nào những điều khó khăn sẽ xảy đến cho chúng ta hoặc khi nào thật là khó để chúng ta làm điều phải. Chúa Giê-xu cầu nguyện cho em và Ngài cũng cầu nguyện cho tôi nữa. Ngài muốn em làm điều đúng và Ngài muốn tôi làm điều đúng.

Cầu nguyện: Cảm ơn Chúa Giê-xu vì đã biết rõ con và cầu thay cho con.

Sinh Hoạt

- Cung cấp giấy tô màu và ô chữ sẽ làm tăng hiệu quả những gì bạn dạy hôm nay.
- Làm những con gà trống bằng giấy. Thêm cái mỏ gà màu đỏ và cái mỏ màu cam. Nếu có thể được, hãy dùng đôi mắt có thể chuyển động được.
- Xếp giấy thủ công con gà trống. Xem trên mạng.
- Làm một con rôi Phi-e-rơ bằng cái túi giấy.
- Dùng kiến thức của học viên bạn về bài học mấy tuần trước và diễn lại buổi tối thứ Năm đó, cho đến lời tiên tri của Chúa Giê-xu về việc Phi-e-rơ chối Ngài.
- Hát bài hát: "Lòng tôi vui vẻ," "Chiếc hộp vuông nhỏ," và "Chúa yêu em" – đặc biệt là câu 2.
- Đối với những học viên lớn hơn, hãy nói về Thi Thiên 139. Khích lệ học viên của bạn bằng sự nhận biết rằng Đức Chúa Trời hình thành chúng ta từ trong bụng mẹ. Ngài biết những ngày của chúng ta trước khi chúng ta sống một ngày trong số đó. Ngài yêu chúng ta...

